

Kon Tum: Tuyên truyền, đối thoại chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế

04:27 13/10/2023

Tác giả: Đang cập nhật

Ngày 11/10, Bảo hiểm xã hội tỉnh Kon Tum tổ chức hội nghị tuyên truyền, đối thoại chính sách bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT) đến đội ngũ cán bộ đoàn thuộc Đoàn khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh.



Đồng chí Nguyễn Tấn Sang, Phó Giám đốc BHXH tỉnh dự và phát biểu khai mạc hội nghị.

Hội nghị diễn ra tại cơ quan BHXH tỉnh với sự tham gia của gần 100 đại biểu là Bí thư, Phó Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành các Tổ chức cơ sở đoàn trực thuộc Đoàn khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh.

Với mục đích nhằm cung cấp thông tin về chính sách BHXH, BHYT đến đội ngũ cán bộ đoàn của Đoàn khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh, từ đó có thể phát huy vai trò của cán bộ đoàn trong công tác tuyên truyền, truyền tải thông tin, hỗ trợ thực hiện chính sách an sinh xã hội cho người lao động, người dân và đoàn viên thanh niên. Tại hội nghị, đại biểu được nghe, tìm hiểu các quy định

chi tiết về tham gia và giải quyết các chế độ BHXH, BHYT trong đó có cả nội dung về BHXH tự nguyện, BHYT tự đóng đối với người lao động tự do.

Đồng chí Nguyễn Tấn Sang, Phó Giám đốc BHXH tỉnh cho biết BHXH, BHYT là hai chính sách xã hội quan trọng, là trụ cột chính của hệ thống an sinh xã hội đất nước, góp phần thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội, bảo đảm ổn định chính trị và phát triển kinh tế - xã hội. Để thực hiện tốt chính sách này và để người dân nhận thấy được quyền, lợi ích, trách nhiệm khi tham gia BHXH, BHYT cần thiết phải có sự chung tay vào cuộc của các cấp, các ngành, các đơn vị, trong đó cán bộ đoàn là lực lượng nòng cốt trong công tác tuyên truyền để đoàn viên, thanh niên và người dân hiểu về các chính sách của Đảng, Nhà nước nói chung và chính sách BHXH, BHYT nói riêng.

Các đại biểu tham gia thảo luận sôi nổi về các vấn đề mà bản thân các cán bộ đoàn cũng như người thân, người dân còn băn khoăn, chưa rõ trong tham gia và thụ hưởng chính sách như: quy định thông tuyến, chuyển tuyến khám, chữa bệnh BHYT, về cách tính giảm trừ khi tham gia BHYT hộ gia đình đối với các thành viên trong gia đình, về tham gia BHXH tự nguyện để hưởng lương hưu đối với người dân đã trên 50 tuổi, về các quyền lợi khi người tham gia BHXH gặp rủi ro...

Kết thúc hội nghị, đồng chí Phạm Như Anh Tuấn, Bí thư Đoàn khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh cho rằng, hội nghị được tổ chức với nhiều nội dung bổ ích, cung cấp nhiều thông tin về chính sách BHXH, BHYT để cán bộ đoàn của Đoàn khối được bổ sung, mở rộng kiến thức và hiểu biết sâu hơn về chính sách BHXH, BHYT.

Đặc biệt là nắm rõ được quyền lợi, quy định khi tham gia BHXH, BHYT từ đó sẽ là những đoàn viên chủ động tham gia BHXH, BHYT, đồng chí động viên tất cả cán bộ đoàn thuộc Đoàn khối sẽ là những "Tuyên truyền viên" tích cực trong tuyên truyền, vận động đoàn viên, thanh niên và người dân tham gia BHXH, BHYT. Hưởng ứng phong trào thi đua "Cả nước chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau" do Thủ tướng chính phủ phát động và chỉ đạo của UBND tỉnh Kon Tum về việc tăng cường công tác tuyên truyền, hỗ trợ người dân có hoàn cảnh khó khăn tham gia bảo hiểm y tế.

Tại hội nghị, đại diện đoàn khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh đã trao tặng kinh phí trao tặng thẻ BHYT cho người dân có hoàn cảnh khó khăn với số tiền 10,2 triệu đồng từ nguồn ủng hộ của đoàn viên thanh niên Đoàn khối.

Link bài viết: <https://nguoilambao.vn/public/kon-tum-tuyen-truyen-doi-thoai-chinh-sach-bao-hiem-xa-hoi-bao-hiem-y-te>